



ขอเชิญองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทย ร่วมถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

# สัมมนาเครือข่ายพิอาอาร์

## ประชาสัมพันธ์พลังบวก มศว เข้มแข็ง

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โดยอาจารย์สามมิติ สุขบรรจง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และโครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและข่าวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ชาแนลวีซีที อ่าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ในระบบการบริหารงาน สิ่งสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยฐานข้อมูลในแต่ละด้าน เพื่อให้การใช้งานเกิด **คุณค่า** 2



## อาจารย์สาธิตมัธยม มศว

คว้ารางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสด ไล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ



อาจารย์จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสด ประเภทประชาชน ได้รับไล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานประชันกลอนสดครั้งที่ 21 “เจ็ดรอบพระชนมพรรษาอาศิรวาทน์” จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 โดยมีผลงาน ดังนี้ **คุณค่า** 2



คณะอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 3 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 19th Biennial World Conference of the Council for Gifted and Talented Children ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2554 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Developing National Standards in Thailand for the Education of the Gifted and Talented” อาจารย์สุธาวัลย์ หาญจรัสสุข และอาจารย์ธิดารัตน์ ตักดีวัระกุล ได้นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “A Study on the Impact of Activities for Enhancing Critical Thinking Skills in Young Children” ในงานนี้คณะอาจารย์ได้รับเชิญจาก Department of Education, Special Needs and Inclusive Education เข้าศึกษาฐานงานด้านการศึกษาระหว่างประเทศ เรื่อง “Classifications of disabilities in the field of education in different societal and cultural contexts” ซึ่งภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินงานร่วมกับประเทศเวียดนาม เอธิโอเปีย และไทย



### สัมมนาเครือข่ายพีอาร์

ความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบกำกับ ติดตามและพัฒนาข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องตรงกัน ระหว่างองค์กรและประชาชน อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดี เกิดความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนการมีส่วนร่วม และสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารข้อมูลกว่า 60 หน่วยงาน ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเหล่านี้ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตและส่งข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของหน่วยงานทางตรงและทางอ้อม กอปรกับสื่อต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางและเข้าถึงผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม ถูกต้องและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องมีทักษะในการผลิต

ข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับช่องทางของแต่ละสื่อที่สำคัญจะต้องจับประเด็นข่าวเป็น สร้างความสนใจและสามารถชี้้นำให้สื่อมวลชนเห็นจุดเด่นของเนื้อหาสาระข่าวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำเผยแพร่ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเพื่อควมมีประสิทธิภาพของบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554 เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อให้สอดคล้องกับช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสาร ตามช่องทางสื่อแขนงต่างๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการวางแผนแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งนักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบการเสวนาเรื่อง “อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์กิตติกร นพอุดมพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ เสวนาเรื่อง “สาระในองค์กร สรรค์สร้างเป็นข่าวบอกเล่าเรื่องราวให้สังคมรับรู้ ประโยชน์อุมุขภาพลักษณะสถาบัน” โดย คณูวิชเทพ ฤชาฤทธิ์ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งนี้ นับเป็นการสัมมนาเครือข่ายพีอาร์ที่ต่อเนื่องขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานภายในมีความรู้และความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความภาพในการให้บริการ ทั้งแก่บุคคลภายในและภายนอก ประชาชน

ผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาใช้บริการจากมหาวิทยาลัยโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อเป็นการเปิดเผยระบบบริหารราชการ ธรรมาภิบาลการบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส และเพื่อจัดอบรมบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปปฏิบัติกับงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปในทุกสถานการณ์ มีคุณภาพในการให้บริการ ทั้งแก่บุคคลภายในและภายนอก ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

### อาจารย์สาธิตมัธยม มศว

**ความดี** เกื้อรักษาความดีไว้เต็มที่ คนรักษาความดีมีความหมายมีธรรมะ เป็นประทีปพิชพรังพราย โลกเจ็ดฉายดุจสวรรค์แห่งชั้นขณละเว่นชั่วทำดีวิฤทธิบุรุษสูงส่งคงกุศลหยุดปล้อยใจให้บาปจามมีตมณ และหยุดปล้นแผ่นดินกินเสียที่

**อุทกภัย** น้ำป่าหลากจากป่าฟ้ามีดหม่น น้ำตาขุ่นหลังวิโยคสุดโศกศัลย์ น้ำมีคอน ทำลายป่าค่านันต์ น้ำท่วมพหลนหลายพื้นที่ต่างหนีตายน้ำพระทัย ฐ หลังมาพาชีพพื้น น้ำตาขุ่นน้ำปีติผลิความหมายน้ำใจไทยร่วมด้วยช่วยทุกข์คล้าย น้ำท่วมหายราษฎร์ซึ่งซาบกราบบาทบงส์

นอกจากรางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสดดังกล่าวแล้ว อาจารย์จักรินทร์ สร้อยสูงเนินยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งกลอนสด ประเภทประชาชนรอบที่ 2 และรางวัลชมเชยกวีวีจนะ ประเภทประชาชนในงานประชันกลอนสดครั้งนี้

นอกจากรางวัลข้างต้น อาจารย์จักรินทร์ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแต่งกาศ์ยานี 11 บรรยายภาพ ประเภทประชาชน ซึ่งจัดโดยสโมสรยุววิ สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในงานวันยุววิ ครั้งที่ 34 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 โยมีผู้ส่งเข้าประกวด 317 จำนวนอีกด้วย



**รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยวัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์** เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม 946 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งภาควิชาการบริหารการศึกษา โดย ดร.จาวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจัดขึ้น มีนิสิตปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา

### กกอ.เห็นชอบที่คิวเอฟเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา

กกอ.เห็นชอบที่คิวเอฟ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ย้ำต้องปรับยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่ากับต่างประเทศ เน้นการบูรณาการ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ได้พร้อมแฉงไม่เห็นชอบแขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ขอให้จัดแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร เหตุเนื้อหาหลักสูตรเน้นทางด้านวิชาการ

**ดร.สุเมธ แยมมุ่น** เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือที่คิวเอฟ 3 สาขาดังนี้ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องปรับปรุงหลักสูตรในสาขาดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานทางวิชาการ โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่ากับต่างประเทศ อย่างประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการบูรณาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า สำหรับกรณี กกอ.ไม่เห็นชอบให้แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) ซึ่งเป็นหลักสูตรและชื่อปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตนั้นที่ผ่านมามาทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอหลักสูตรมาให้ กกอ. เห็นชอบ 7 แขนงวิชา ชื่อปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต แต่ กกอ.เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ใน 5 แขนงวิชา



พันธกิจหลักด้านหนึ่งของการเป็นมหาวิทยาลัยคือ "การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน" มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในการกิจดังกล่าวอย่างเข้มแข็งจริงจังสืบมา ณ วันนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศข่าวไว้สามดวง หนึ่งในสามดวงนั้นคือ "ดาวชุมชน"

• คิด - คบวาทกรรม วิถีรูป ดึงอริณ

# ศิลปศาสตร์และวิชาศึกษาทั่วไป

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว สบเส็ง

ศาสตร์ ปรัชญาจารย์ นักคิด จะคิดและเผยแพร่ความคิดที่เป็นองค์รวม เป็นการเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันศาสตร์ของทุกศาสนา นักปรัชญาจีน อินเดีย กรีก เมื่อ นักปรัชญากรีกมีบทบาททางตะวันตก เมื่อ ๔๐๐-๕๐๐ ปี ก่อนคริสต์ศักราชมุ่งเน้นเรื่องความจริง ความดี และความงามผสมผสานกันความจริงได้พัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์ ความดีได้พัฒนาเป็นจริยศาสตร์และความงามได้พัฒนาเป็นสุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุข

จริยศาสตร์ คือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข สุนทรียศาสตร์ คือ การอยู่ร่วมกับตนเองอย่างมีความสุข นักปรัชญากรีกสายหลัก โซฟีลัส จากโสกราตีส เพลโตมาสู่อริสโตเติล ลานูซิซซ์ อริสโตเติลให้ความสำคัญกับความจริงเป็นอย่างมาก ศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โลก ศาสนา ศาสนา จนกลายเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา และเขาก็ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นนักปรัชญาที่เป็นเสมือนแอนโซโคริเดียลแรกของโลก และการแยกศึกษาเป็นเรื่อง ๆ เช่นนั้น เท่ากับเป็นการเริ่มต้นแยกศาสตร์ต่าง ๆ ออกจากกัน รวมทั้งการแสวงหาการศึกษาความลุ่มลึกในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย ซึ่งการแยกความลุ่มลึกในแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็นนั้น กำลังก้าวไปสู่การแยกศาสตร์ต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อ การแยกศาสตร์ดังกล่าว ย่อมเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ประเด็นสำคัญที่ตามมาคือ เมื่อเราแยกศาสตร์ต่าง ๆ แล้ว เราจะสร้างความสัมพันธ์สร้างความเชื่อมโยงเป็นเอกภาพ หรือ สร้างพลังร่วมของศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างไร

กล่าวโดยสรุปสำหรับปรัชญาแล้ว ปรัชญาเอาความคิดและความรู้เป็นต้นนำ เพื่อชักนำผู้คนไปสู่ความจริง ความดี และความงาม ทางด้านศาสนา ศาสนาเอาสังคมเป็นตัวนำ สังคมที่สันติสุข สังคมที่ดีงาม เป็นการบูรณาการหลักธรรมและคำสอนบนฐานของจริยธรรม (Ethical Based) ในขณะที่พุทธศาสนาเอาศีลหรือความดีงามนำ คริสต์ศาสนาเอาความรักนำ สังคมตะวันตกก้าวเข้าสู่ยุคกลาง ยุคมืด (Dark Age) ช่วงต้นคริสต์ศักราช แล้วสงครามครูเสดระหว่างคริสต์ศาสนิกชนกับมุสลิมก็ต่อสู้ฆ่ากันเป็นร้อยปี ไปจนผู้คนมาเป็นเหยื่อของสงครามศาสนาคืนแล้วคลื่นแล้วต่างก็พ่ายแพ้กันไปเอง ยุโรปตอนใต้เริ่มตั้งสติได้ เริ่มรุ่งเรือง ยุโรปตอนเหนือยังป่าเถื่อน

กล่าวถึงสงครามแล้ว ที่ผ่านมามากเป็นสงครามแย่งชิงวัตถุทรัพย์สินเงินทอง แย่งชิงผู้คน แย่งชิงพื้นที่ แย่งชิงทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเราอาจกำลังแย่งชิงการสื่อสารแย่งชิงเหยื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งเราอาจจะกำลังเป็นเหยื่ออยู่ด้วยก็ได้ เมื่อเรอนาสของเดินไต่ขึ้นไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔-๑๕-๑๖ คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ เริ่มเกิดมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในอิตาลี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ ศิลปะวิทยาการเจริญก้าวหน้าจากรากฐานกรีก โรมัน โรมันเนลส์ ลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) กองรวมจากรากเหง้าปรัชญากรีก ตามมาด้วยพัฒนาการของ "Liberal Arts" หรือ "ศิลปศาสตร์" ศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ พัฒนาความเป็นเสรีชน พัฒนาสติปัญญา สร้างเสรีชน "Free Man" ที่มุ่งให้หลุดพ้นจากอิทธิพล หลุดพ้นจากความโง่เขลา ป่าเถื่อน ไม่มีศาสนา หลุดพ้นจากการเป็นทาส

"Liberal Arts" คำว่า "Arts" ไม่มีช่หมายถึงงานศิลปะ ปรากฏการณ์ทางศิลปะ แต่เป็น "ศาสตร์" เป็นสถานะศิลปะ (State of Art) เป็นระดับศิลปะ (Stage of Art) เป็นระดับเขียนระดับกระเบื้องอยู่ที่ใจ คำและความสามารถในภาษาไทยที่เกี่ยวกับคำว่า "ศิลปะ" เช่น ศิลปะมวยไทย โบประภอบโรคศิลป์ ศิลปะการครองเรือน ศิลปะการปรุงอาหาร เป็นต้น เป็นระดับเหนือธรรมชาติ ระดับวิเศษและสิ่งลึกลับ ระดับที่ดูทั้งปวงมีขีดขั้นไม่เพียงบางต้น ศิลปะศาสตร์เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศิลปะกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา วรรณคดี นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศิลป์ และทุกศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เกี่ยวข้องกับความดีงามของมนุษย์ ซึ่งดูเหมือนจริยศาสตร์ (Ethics) จะครอบศาสตร์เหล่านั้นไว้

การกล่าวถึง "ศิลปศาสตร์" หรือ "Liberal Arts" ดูจะมีน้ำหนักที่เป็น "ศาสตร์" ศาสตร์ที่มีจริยธรรมความดีงามเป็นเงาอยู่ทุกลมหายใจ เป็นศาสตร์ที่มีบูรณาการเข้าหากันอย่าง เป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตามศิลปศาสตร์ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็น "วิชาศึกษาทั่วไป" (General Education) ในการศึกษาวิชาบังคับในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังคมไทย ซึ่งฟังแล้วไม่ค่อยมีน้ำหนักของ "ศาสตร์" เหมือนเป็นวิชาที่อย่างไรก็ได้ เรียนหรือไม่เรียนก็ได้ อย่างที่เราทราบกันดีว่า แท้จริงแล้วไม่ควรเป็นเช่นนั้น ความรู้ย่อมเป็นฐานของปัญญา คนมีความรู้ย่อมมีปัญญา แต่คนที่มีความรู้ต้องมีฐานความรู้ ปัญญาเป็นผลผลิตของความรู้ความคิด เป็น "Crystal of Knowledge" และ "ภูมิปัญญา" ยิ่งลุ่มลึกและติดดินเป็นระดับเขียนระดับกระเบื้องอยู่ที่ใจ ระดับศิลปะอันล้ำลึก

เมื่อกล่าวถึง ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปหรือศิลปศาสตร์จำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ลุ่มลึกตั้งแต่เฉพาะสาขาวิชา มีความรู้หลากหลายสาขาวิชา และมีศักยภาพในการเชื่อมโยง การบูรณาการศาสตร์เหล่านั้น แล้วเชื่อมต่อไปสู่ความเป็นคน คุณธรรมจริยธรรมความเป็นสัตว์สังคม "Social Animal" คำของ อริสโตเติลการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างผสมกลมกลืน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน หนุนหนุนหนุนหนุนคุณค่าของกันและกัน เมื่อเราเองคุณธรรมความดีงามและความสุขสันต์บนโลกใบนี้ เราเองได้ดังนี้

- ๑. ตัวตนของเราเอง อยู่กับตนเองแล้วมีความสุข ความดีงามที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เลยไปถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ๒. ผู้อื่น อยู่กับคนอื่นแล้วมีความสุข เขาก็มีความสุข เขาก็มีความสุข ความดีงามที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ แต่เดี๋ยวนี้สังคมศาสตร์อาจทำให้เราขัดแย้งกันมากขึ้น
- ๓. ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วมีความสุข ไม่ทำร้ายกัน ไม่เบียดเบียนกัน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติน่าจะช่วยให้ได้มาก เราอาจนำ อารยวิทย์ ๕ ประการ หรือ "ความเจริญงอกงาม ๕ ประการ" มาช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิชาศึกษาทั่วไปประสงค์จะสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนที่มีความสุขความเจริญ ตนเองมีความสุขคนอื่นมีความสุข สังคมมีความสุข ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความสุขโลกใบนี้มีความสุข

- ๑. เจริญงอกงามในศรัทธา ศรัทธาในตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สรรพ-ความรู้ บ้าน องค์การ ประเทศชาติ
- ๒. เจริญงอกงามในศีล ความดีงามในการประพฤติปฏิบัติ มีศีลธรรมจรรยา เอื้อ-อาทร รู้สิทธิและรู้หน้าที่ในสังคมประชาธิปไตย ฆาตกรรมทางโลกและทางธรรมในชีวิตของตน
- ๓. เจริญงอกงามในสุตะ เป็นคนเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าลำดับทวีปทั้งตลอดชีวิต เปิดใจกว้าง มีสติปัญญาความคิด ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- ๔. เจริญงอกงามในจาคะ เป็นผู้ที่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ผู้ที่อ่อนด้อย ผู้ที่ขาดโอกาส เป็นผู้ให้ เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน
- ๕. เจริญงอกงามในปัญญา เป็นคนแสวงหาความรู้ มีความรู้พัฒนาความรู้ไปสู่ปัญญา เป็นผู้สมควรได้รับการเคารพนับถือ เป็นที่พึ่งพิงทางสติปัญญาของผู้อื่น ของชุมชน ของสังคมท้ายที่สุดถ้าเราของวิชาศึกษาทั่วไป มองวิชาศิลปศาสตร์อย่างมีความหมายมีคุณค่าแก่ชีวิต เราต้องมองไปที่กระบวนการที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดมรรคและผล และส่งผลไปชั่วชีวิตของเราทุกคนสืบไป

• **หมายเหตุ** การบรรยายในการสัมมนาผู้บริหารและคณาจารย์ ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ เซน โฮเตลเวย์ วิลลอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

# มศว องค์กรรักพื้นที่สีทองแห่งความภูมิใจ

• รายงานพิเศษ จาก มศว องค์กรรัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทั้งที่ประสานมิตร และองค์กรรักนั้นมีความเรียบง่ายที่เป็นแบบฉบับของชาว มศว ที่ทำกึ่งทางประสานมิตรนั้นแม้จะมองเห็นยอดตึกน้อยใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่โดยรอบ แต่รอบรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก็มีบรรยากาศของสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างเรียบง่าย ส่วนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรรักนั้น มีชื่อติดตรึงว่า มีพื้นที่กว้างใหญ่ และตั้งอยู่นอกเมือง ทำให้มีมิติโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติ และความเงียบสงบ ที่นี้เปิดสอนคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนสาธิต มศว องค์กรรัก และยังเป็นสถานที่กึ่งอบอุ่นของนิสิตชั้นปีที่ 1-2 ของนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยอีกด้วยก่อนที่นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจะต้องออกไปเรียนรู้ในพื้นที่จริงกับฐานการเรียนรู้ใน

ชุมชนที่จังหวัดสระแก้ว และที่ มศว องค์กรรัก ยังเป็นสถานที่ที่ไว้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของนิสิต มศว อันเนื่องมาจากความกว้างขวางของพื้นที่ หากจะเคยมีนิสิตตั้งคำถามว่าเหตุใด มศว จึงมีหอประชุมใหญ่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เหตุใดจึงต้องรับปริญญาในโรงยิมนี้เชียว แต่หากใครศรัทธาเห็นต้องแท้ก็อาจจะเข้าใจได้ว่า เราได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั่นนับเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องค์กรรัก ไม่เพียงแต่จะเป็นพื้นที่ที่เราชาว มศว รักและหวงแหน แต่ยังเป็นพื้นที่ที่หวังจะให้การเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนโดยรอบและมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน มศว องค์กรรักยังเป็นที่ตั้งของ ณ เรือนไทยหมู่ ๓ หูลกระหม่อมแก้ว "พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย"

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทรงลอยพระประทีป นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยได้มีนิสิตทุกคนไปศึกษาที่ มศว องค์กรรักในชั้นปีที่ ๓ ยกเว้นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ (ในโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย Nottingham สหราชอาณาจักร) หลายต่อหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ มศว องค์กรรัก ไม่ว่าจะเป็นค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ การศึกษานอกหลักสูตร การประชุมของผู้บริหาร การเชื่อมโยงสังคมมหาวิทยาลัยและสังคมชุมชน นานานี้การลั่นศรคำแก่การระลึกนักรู้ของชาว มศว ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกล ความเจริญ ไม่ใช่พื้นที่แห่งความน้อยเนื้อต่ำใจ แต่เป็น "พื้นที่ทอง" ใน "หัวใจทอง" ของคนที่รักและมีความภาคภูมิใจในความเป็น มศว อย่างแท้จริง

## มศว เพิ่มสนามสอบ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เป็นสนามที่ 2



ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 24-25 กันยายน 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบมีจำนวนมากเกินกว่า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะจัดสอบได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสนามสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาที่สอบที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (สนามที่ 2) ตาม file แนบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าดูผังสนามสอบ อาคารสอบได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 และติดตามวิธีการทำแบบทดสอบฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5712-14



## ลานเล่นล้อ crazy\_wheel@swu

ณ ลานด้านหน้าที่จอดรถใต้ดินได้สนามฟุตบอล มศว ประสานมิตร ทุกวัน เวลา 7.00 น. - 19.00 น.

ภายในลานมีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้าน SWU Shop จำหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์ มศว ร้านทำเล็บ มินิมาร์ท ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเครฟ ร้านไอศกรีมเกิตติมะ คอฟฟี่ช็อป ร้านกีฟช็อป ร้านอาหาร

ร่วมฉลองลานความสุขแห่งใหม่ไปกับเรา พร้อมรับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ



### ขอเชิญร่วมชม "กราฟิกบอลลี"

การแข่งขันกีฬากีฬาบอลลีครั้งที่ 27 พบกับทีมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การประกวด Mister & Miss Bear ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

วันที่ 17-21 ตุลาคม 2554  
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

### โครงการให้ปีละ 365 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ต่อปี

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ บริจาคได้ที่หน่วยงานการเงิน และบัญชี ตึกอำนวยการ ชั้น 2 หรือ โฉนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาล ชลประทานมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรียาม เลขที่บัญชี 110-000168-2 (กรุณาโทรแจ้งรายละเอียดก่อนการบริจาค) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-502-2345 ต่อ 1075-1015 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ปฏิทิน กิจกรรมข่าว มศว

**ทั่วไป**  
**รับสมัครนิสิต เป็นสมาชิกวง SSO**  
 วง SSO ขอรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกวง SSO สำหรับการแสดง "MAHAJANAKA" PROJECT พระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" ในวาระเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ครม. 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักดนตรี และนักร้องประสานเสียง หมดเขตรับสมัครในวันที่ 12 กันยายน 2554 ทั้งนี้ กำหนดทดสอบในวันที่ 17 กันยายน 2554 สมัครได้ที่ โครงการบริการวิชาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป อาคารทยประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร โทร. 02-6495000 ต่อ 5370 Email : musika\_7xmba@hotmail.com อ.ณัฐพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ

**บรรยาย**  
 ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การวิจัยและการพัฒนาทักษะทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้สาระทางวิทยาศาสตร์" โครงการเสริมบรรยากาศวิชาการ ครั้งที่ 7 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลา แรมเมณี ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 6-201 อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจกรุณาลงแบบตอบรับการร่วมโครงการดังกล่าวแนบภายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 รับผู้ร่วมโครงการจำนวนจำกัด

**ศิลปะ/ดนตรี/บันเทิง**  
**นาฏศิลป์พื้นบ้าน มศว**  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะจัดงานนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 10 ในวันที่ 7 กันยายน 2554 และ วันที่ 10 กันยายน 2554 เพื่อให้นิสิตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะควบคู่กับการบริการความรู้ไปสู่สังคม สาธารณะภายนอก ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร และ ศูนย์การค้า MBK Center สอบถามรายละเอียด โทร. 02-260-0123 ต่อ 5122, 128

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL



ศุภาน สาธิต ปทุมวัน : คณะผู้บริหารและบุคลากร จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ณ ห้องประชุมภัทลวง อาคารสาธิต ปทุมวัน 1 เมื่อวันที่อังคารที่ 30 สิงหาคม 2554



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาจิต ใจวัฒน์บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวัฒน์ สิ้นสุพันธ์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนให้กล่าวถึงวันคล้ายวันสถาปนา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554



พิธีปิดกีฬาสาธิต มศว : อ.สุภาภักดิ์ ปรมาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งมี 4 สีเข้าร่วมแข่งขันใน 6 ประเภทการแข่งขัน เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554



ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยคณะกรรมการประสานการพัฒนาคุณภาพและเชื่อมสายตรวจภายใน (FALS) จัดมหกรรมคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 80 ปีปัญญานันทะ

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกล่ามแก้วสืบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 5924